

## รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

การบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  
รองอธิการบดีฝ่ายที่ดูแลงานวิชาการ และคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน  
ทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งบริหาร	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา	ผู้อำนวยการ	ประธาน
2	ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
3	ผศ.ดร.ผกามาศ บุตรสาลี	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
4	อาจารย์วณิชชา แผลงรักษา	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
5	รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	กรรมการ
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง กาญจนการุณ	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	กรรมการ
7	ดร.ชำนาญ บุญวงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	กรรมการ
8	นางสาวณัฐธิชา ยอดไพอินทร์	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	กรรมการและ เลขานุการ

## รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ภาระงาน
1	ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา	ผู้อำนวยการ	บริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
2	ผศ.ดร.ผกามาศ บุตรสาลี	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายบริหารและหลักสูตร
3	ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตรระยะสั้น
4	อาจารย์วณิชชา แผลงรักษา	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายประกันคุณภาพและการศึกษา ทั่วไป
5	นางสาวณัฐธิชา ยอดไพอินทร์	หัวหน้าสำนักงาน	ดูแลกำกับงานสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
6	นางสาวดวงตา แสนลี	นักวิชาการศึกษา	ดูแลแผนการเรียนของภาค กศ.บป.
7	นางฐานิดา พาราษฎร์	นักวิชาการคอมฯ	ดูแลเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป งานข้อสอบ
8	นางสาวสุมาลี มะลิรัมย์	นักวิชาการศึกษา	ดูแลงานมาตรฐานหลักสูตร
9	นางสมศรี ก้อนรัมย์	นักวิชาการศึกษา	ดูแลงานตารางเรียน ตารางสอบของ ภาคปกติ
10	นางจุฑารัตน์ จัตุกุล	นักวิชาการศึกษา	ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปในสำนัก ส่งเสริมวิชาการ
11	นางสาวเกณิกา สง่ากา	เจ้าหน้าที่	ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปในสำนัก

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ภาระงาน
		บริหารงานทั่วไป	ส่งเสริมวิชาการ
12	นางสาวกัลยาพร โล่ห์สุวรรณ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลงานรับสมัครนักศึกษาและ บริการการศึกษา
13	นางสาวศรีกานดา ชิมรัมย์	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปในสำนัก ส่งเสริมวิชาการ
14	นางสาวทรงศิริ ทรงงาม	นักวิชาการศึกษา	ดูแลเกี่ยวกับผลการเรียนของ นักศึกษาภาคปกติ
15	นางกฤษณา มาประโคน	นักวิชาการศึกษา	ดูแลเกี่ยวกับผลการเรียนของ นักศึกษาภาคปกติ
16	นางสุนันทา ขาวงาม	นักวิชาการศึกษา	ดูแลเกี่ยวกับผลการเรียนของ นักศึกษาภาค กศ.บป.
17	นายสุพิศ กองชัย	นักวิชาการคอมฯ	ดูแลเกี่ยวกับใบรับรองการศึกษา ต่าง ๆ
18	นางสาวสุวิมล โยธิน	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นักศึกษา
19	นางสาวปรียาภัทร อิ่มมณี	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นักศึกษา
20	นางสาวปวีณา กำจร	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นักศึกษา
21	นางสาวนารี อุไรรักษ์	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย
22	นางสาวพีรพร ธรรมสุภา	นักวิชาการคอมฯ	ดูแลตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นักศึกษา
23	นางสาวนริศรา อุไรรักษ์	นักวิชาการศึกษา	ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปในฝ่าย ทะเบียนและวัดผล
24	นางสาวณัฐวดี สิ้นศิริ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นักศึกษา
25	นางวนาลี ธรรมวิเศษ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปในสำนัก ส่งเสริมวิชาการ